



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๕๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟัง ปัญหา ช่วยเหลือ ประชาชน ในช่วง สถานการณ์ โควิด-๑๙	mgronline, facebook.com/chonnweec, facebook.com/nisarathai, ruangmalai	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผวจ.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุในช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนหลายพื้นที่ โดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งหากเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและสามารถดำเนินการได้จะดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนปัญหาที่ยังมีข้อติดขัด หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะประสานงานเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ และอาหารแห้ง ไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยส่งมอบให้ กทม.เป็นตัวแทนนำไปมอบต่อให้กับผู้ประสบความเดือดร้อน ทั้งนี้ ในส่วนของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ได้นำสิ่งของดังกล่าวไปมอบให้ถึงที่พัก พร้อมกำชับให้สำนักงานเขตดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและครบถ้วน	ด้านบวก - ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของข้าวสาร/อาหารแห้งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	สภา กทม. ติดตามการ จัดเก็บรายได้ ของ กทม.	เดลินิวส์, ข่าวสด, khaosod	- นายคำรณ โภษิตกรกิจ ประธานสภา กทม. เป็นประธานการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายภาส ภาสสิทธิ์ ส.ก. ได้เสนอญัตติให้เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ ม.ค.๖๓ แต่เพราะสถานการณ์โควิด-๑๙ กระทบกับรายได้ รัฐบาลจึงออก พ.ร.ฎ.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นและบรรเทาผลกระทบกับประชาชนสำหรับ กทม.คาดประมาณการจัดเก็บรายได้ประจำปี ๖๓ - ๖๔ ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวไว้แล้ว แต่ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการเข้าไปตรวจสอบขอข้อมูลพื้นที่แหล่งภาษี ทำให้ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของ กทม. - ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในรายละเอียดขั้นตอนการชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน	- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน และการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ กทม.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ได้ทั่วถึง ส่งผลให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ จึงขอให้เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้</p> <p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทผ. กล่าวถึงการจัดเก็บภาษีประจำปีภาษี ๖๓ ว่า มีรายได้ ๑,๒๕๕,๖๓๔,๘๐๖.๕๐ บาท น้อยกว่าที่คาดหมายไว้ ส่วนปัญหาตรวจสอบข้อมูลการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดของ กทผ. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครอง เมื่อมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทำให้ข้อมูลที่สำนักงานเขตไม่เป็นปัจจุบัน ขณะนี้หาแนวทางแก้ไขโดยการจ้างเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนอกจากนี้พยายามผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการส่งออกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บให้เป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี รวมถึงเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับในปี ๖๔ กทผ.ประมาณการจัดเก็บรายได้ไว้ที่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท และคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>		
๓	<p>กทผ. ร่วมลงนาม MOU บูรณาการ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน อย่างยั่งยืน</p>	<p>สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, thaigov, yt๙, businesstoday, newtv, youtube, mgronline, fm๙๑bkk, siamrath, thebangkokinsight, matichon, thansettakij, dailynews, thaipost, mcot,</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทผ. กล่าวหลังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน ระหว่าง ๑๒ กระทรวง ๑ หน่วยงาน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและระดับประเทศที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ มี.ค.นี้ ระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ในส่วนของ กทผ. มีขอบเขตความร่วมมือสนับสนุนด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด สาธารณสุข อนามัยครอบครัว รักษาพยาบาล จัดการศึกษา รวมถึงสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพ ซึ่ง กทผ. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับครอบครัวที่มีความยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ ๑๒ กระทรวง ๑ หน่วยงาน ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน</p> <p>- ร่วมมือสนับสนุนด้านรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด สาธารณสุข อนามัยครอบครัว รักษาพยาบาล จัดการศึกษา</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามภารกิจ ในโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ผู้ป่วยติดเตียง คนเร่ร่อน และผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน</p>	<p>รวมถึงสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง</p>	
๔	<p>คุมเข้มโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ ๕๐ เขต หลังพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในจ.ปทุมธานี</p>	<p>เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, matichon, siamrath, khaosod, posttoday, js๑๐๐, banmuang</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวกรณีพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นลักษณะกลุ่มก้อนในโรงงานชำแหละเนื้อสุกรในพื้นที่จ.ปทุมธานีว่า จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในสถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ที่ กทม.ควบคุมดูแล อีกทั้ง กทม.ได้เฝ้าระวังมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานคนไทยหรือต่างด้าวและโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวดำเนินการคัดกรองในระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ ทำแบบประเมินความเสี่ยง</p> <p>- นอกจากนี้ สำนักอนามัยได้ลงพื้นที่สถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ที่ กทม.ควบคุมดูแล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ และ กทม.กำหนดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ส่วนสำนักงานตลาด กทม. ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาดที่กำกับดูแลทั้ง ๑๒ แห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและประกาศเสียงตามสาย เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดแผงค้า จัดเก็บเศษอาหาร ขยะมูลฝอยทิ้งที่จุดพักขยะที่จัดไว้ทุกวัน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตควบคุม กำกับ ดูแลตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในตลาด และสถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเข้มงวดตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานตลาด กทม. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการตรวจคัดกรองเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในตลาด และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด รวมทั้งมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม.เตรียมเปิดให้บริการพายเรือคายัคที่คลองโอง่าง ๕ มี.ค.นี้	mgronline, thaipost, nationthailand, siamrath, springnews, prachachat, innews, thainews, thebangkokinsight, thereporters, nationtv, newtv, mcot.net, bangkokbiznews, twitter.com/Chillpainai twitter.com/SpringNews_TV	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กทม.จึงเตรียมเปิดให้บริการพายเรือคายัค หรือซันบอร์ดที่คลองโอง่างอีกครั้ง โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๕ มี.ค.นี้ ซึ่ง กทม.ได้จัดหาเรือคายัคให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคนละ ๓๐ นาที พร้อมเสื้อชูชีพ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือตลอดการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม "ถนนคนเดินคลองโอง่าง" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ แวะชิมอาหารอร่อย จั๊บบายสินค้าน่ารัก ถ่ายรูปกับภาพสตรีทอาร์ตและรูปภาพเรืองแสง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมถนนคนเดินคลองโอง่างทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมทั้งการเปิดให้บริการพายเรือคายัคเริ่มวันที่ ๕ มี.ค.นี้
๖	สนศ.ประกาศให้ ครู-นร.ที่พักอาศัยใน จ.สมุทรสาคร มาปฏิบัติงาน/เรียนตามปกติ	khaosod	- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ผ่อนคลายลง ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครและนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มาปฏิบัติงานและกลับมาเรียน ณ สถานศึกษาตามปกติ จึงมีประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาครมาปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาและให้นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาครกลับมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๓ มี.ค.นี้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างเคร่งครัด	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการป้องกันสุขลักษณะส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างต่อเนื่อง
๗	ปรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง เป็นห้องสมุดการ์ตูน	แนวหน้า, เดลินิวส์	- นายสมบูรณ์ หอมนาน ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวเวทีเสวนา "พิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย : พื้นที่สร้างสรรค์การอ่าน การเรียนรู้ สู่การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เรียกห้องให้ กทม.จัดตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย เนื่องจากเป็นพันธกิจที่ กทม. ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ลุล่วงตามพันธกิจที่เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์	<u>ด้านบวก</u> - จัดพื้นที่โซนหนังสือการ์ตูน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง สอดคล้องพันธกิจ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนใช้บริการห้องสมุด

ลำดับที่	'ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	ตามพันธกิจที่เสนอต่อยูเนสโก		<p>และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการเป็นเมืองหนังสือโลก ปี ๒๕๕๖ ว่า กทม.ได้เสนอแผนงานต่อยูเนสโก เพื่อรับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก ในปี ๒๕๕๖ ด้วยพันธกิจ ๙ ประการ ประกอบด้วย โครงการหอสมุดกรุงเทพฯ, โครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย, โครงการวัฒนธรรมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการคิด, โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน, โครงการตามหาวรรณกรรมสำหรับคนกรุงเทพฯ, โครงการหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์, โครงการหนังสือพัฒนาจิต, โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่าย และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ IPA Congress ๒๐๑๔</p> <p>- สำหรับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย กทม.ได้ขับเคลื่อนแผนงานจัดกิจกรรมเทศกาลการ์ตูน และให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช ศึกษาวิจัยข้อมูล รวมทั้งสำรวจพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณสำนักงานการปราบปรามหลวง สาขาแมนศรีเดิม ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องความเหมาะสมของสถานที่และงบประมาณ กทม.จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง และนำเสนอแผนงานปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา และเป็นแหล่งชุมชนให้มีอัตลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่นด้านการ์ตูน รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบห้องสมุดการ์ตูน จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เป็นโซนหนังสือการ์ตูน ที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ ๒ ที่เสนอต่อยูเนสโก</p>	<p>โครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย</p> <p>- ดำเนินการตามพันธกิจที่เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการเป็นเมืองหนังสือโลก ปี ๒๕๕๖</p>	<p>เพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง ที่มีอัตลักษณ์พิเศษ โดดเด่นด้านการ์ตูน ที่พื้นที่โซนหนังสือการ์ตูน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p>
๘	สถานธนาอนุบาล กทม. ลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชน ช่วงโควิด	nationtv, today.line	<p>- นายบรรลือ สุกใส ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนาอนุบาล กรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) กล่าวว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อยและประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ดังนี้ (๑) เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ บาท/เดือน (จำกัดวงเงินรับจำนำไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/๑ ราย/สถานธนาอนุบาล ๑ แห่ง) (๒) เงินต้น ๕,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๐๐ บาท/เดือน (๓) เงินต้นเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๒๕ บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ -๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>-ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานสถานธนาอนุบาล กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนาอนุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๙.	ปลัด กทม. ได้รับเลือกเป็น สตรีนักบริหาร ดีเด่น วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔	เดลินิวส์, siamrath, Labour, thaigov, thailandplus	- นายอภิญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แนวคิด “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ว่า วันที่ ๘ มี.ค.ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานและร่วมส่งเสริมให้ สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมได้รับสิทธิประโยชน์จากการ จ้างงาน มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและที่สำคัญ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักถึง คุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีสตรีที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ารับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน จาก ๘ ประเภทรางวัล อาทิ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประเภทศิลปินสตรีดีเด่น	<u>ด้านบวก</u> - แบบอย่างของสตรีที่ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติที่ ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และร่วม แสดงความยินดีที่ผู้บริหาร กทม.ได้รับเลือกเป็นสตรี นักบริหารดีเด่น เนื่องในวัน สตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์